

## **BUỔI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỦA THẠC SĨ, LUẬT SƯ TRẦN MINH PHÁP**

Để bổ sung kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường thêm cơ hội trải nghiệm và tương tác với các chuyên gia trong lĩnh vực thực hành luật; được sự đồng ý của Khoa Luật, CLB Tiếng Anh pháp lý đã tổ chức thành công buổi báo cáo chuyên đề Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại cổ phần do ThS. LS. Trần Minh Pháp – Trưởng bộ phận pháp lý dự án, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank), Cộng sự của Công ty Luật TNHH Passio Lawyers thực hiện vào sáng ngày 22 tháng 5 năm 2024 vừa qua, tại hội trường khoa Luật.

Buổi báo cáo chuyên đề đã có sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của hơn 70 bạn là sinh viên của Khoa Luật Trường Đại học Cần Thơ.



*ThS.LS. Trần Minh Pháp trao đổi với các bạn sinh viên*

Trong buổi báo cáo chuyên đề, các bạn đã được lắng nghe phần trình bày về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm về những tình huống thực tế, vụ việc điển hình trong lĩnh vực pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại cổ phần, cũng như các bạn được giới thiệu tổng quan về pháp chế ngân hàng và được ThS. LS. Trần Minh Pháp giải đáp những thắc mắc, quan tâm về vị trí việc làm, những vấn đề liên quan đến ngành học cũng như lĩnh vực pháp chế ngân hàng.



*Các bạn sinh viên tham gia đặt câu hỏi, vấn đề để lắng nghe ý kiến và tư vấn, giải đáp của ThS.LS. Trần Minh Pháp*

Qua buổi báo cáo chuyên đề, các bạn sinh viên đã được tiếp thu nhiều kiến thức chuyên môn trong thực tiễn, được lắng nghe về kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến ngành học.



*ThS.LS. Trần Minh Pháp chụp ảnh lưu niệm cùng quý Thầy Cô và các bạn sinh viên*

CLB Tiếng Anh pháp lý xin gửi lời chân thành cảm ơn đến Thạc sĩ, Luật sư Trần Minh Pháp cùng những cộng sự và quý Thầy Cô đã dành thời gian để thực hiện buổi báo cáo chuyên đề cũng như tư vấn, giải đáp những câu hỏi, thắc mắc của các bạn sinh viên về định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

---

Hình ảnh: Thầy Nguyễn Hoàn Hảo – Giảng viên BM. Luật Kinh tế;

Đức Anh, Song Quỳnh – CLB Tiếng Anh pháp lý

Bài viết: Quốc Cường – CLB Tiếng Anh pháp lý